

คำเทศนา

เรื่อง - น้ำแห่งชีวิต

หนึ่งสัมผัสเปลี่ยนชีวิต คริสเตียน

โดย อาจารย์คมเอก กวินอัครฐิติ

Link : <https://youtu.be/fjDjhgpNnFo?si=ft0ycfDF5ENUGuI5>

วันนี้มาในหัวข้อเรื่องน้ำแห่งชีวิต แต่วันนี้มุมมองมุมมองหนึ่ง
ของเรื่องของน้ำแห่งชีวิต

ในพระธรรมยอห์นบทที่ 7 ตอนที่พระเยซูอยู่ในเทศกาลหนึ่ง
festival แล้วก็พระเยซูก็ยืนขึ้นแล้วบอกว่าให้ทุกคนหิวคนใดที่
หิวกระหายจงมาหาเรา แล้วก็ดื่มน้ำจริงๆ

ตอนนี้พระเยซูในเทศกาลอยู่เพลึง เทศกาลนี้คนยิวจะเอา
น้ำไปเทลงบนลงบนแท่นบูชาแล้วก็ไหลลงไปแล้วก็ เป็น
ภาพเหมือนที่มีคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม

ซึ่งผมส่งไปก่อนหน้าอยู่ใน **พระธรรมเอเชียเคียว 47:1** ที่
บอกว่าน้ำจะไหลออกมาจากพระวิหารของพระเจ้า แล้วก็
ตอนหนึ่งก็บอกในพระธรรมเสคาริยาที่บอกว่า น้ำพุจะไหลออก
จากเยรูซาเลม ครึ่งหนึ่งไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก ครึ่งหนึ่ง
ไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตกไหลไปเรื่อยทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว
พระคัมภีร์ตอนกำลังเป็นภาพถึงถึงตอนที่พระเยซูบอกว่า คือ

คนยิว จะรู้ว่า น้ำนี้จะออกมาจากพระวิหารที่เยรูซาเล็ม แล้ว
พระเยซูก็อยู่ในเทศกาลนี้พอดี

เทศกาลนี้เขาเรียกว่าเทศกาลอยู่เพลิง แล้วก็พระเยซูก็เลย
บอกว่าน้ำนี้ถ้าใครหิวมากินจากเราดีกว่า พระเยซูกำลังบอกว่า
เรา(พระเยซู)นี่แหละก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำไม่ใช่พระ
วิหารที่เป็นภาพทางกายภาพนั่นเอง

ตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกเรื่องของความไม่กระหาย น้ำแห่ง
ชีวิต เพราะอันนี้ที่เป็นความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือใน
พระคัมภีร์พูดไว้เลย

ใน 3ยอห์น 7:39 ในที่นี้ น้ำที่พระเยซูพูดบอกว่าที่จะไหล
ออกมาก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง หมายความว่าตอน
พระคัมภีร์กำลังบอกว่า “น้ำแห่งชีวิต”

เมื่อก่อนเป็นภาพในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่เป็นพระวิหารจะ
มีการเทน้ำให้ไหลจาก พระวิหารออกไป แต่จริง ๆ เป็นคำ

พยากรณ์ถึงในสมัยของพระเยซูที่พระเยซูเสด็จปรากฏแล้วท่าน
กลับขึ้นไปบนสวรรค์พระเยซูจะส่งพระวิญญาณลงมาใน
คริสเตียนท่านจะมีพระวิญญาณอยู่ข้างใน ก่อนเราเชื่อพระ
วิญญาณอยู่ข้างๆ แต่พอเชื่อปุ๊บพระวิญญาณอยู่ข้างในเรา

แล้วพระคัมภีร์บอกว่าน้ำพุจะพุ่งขึ้นจากข้างในเรา
หมายความว่าพระองค์กำลังพูดถึงคำพยากรณ์ ในพระคัมภีร์
เดิมที่บอกว่าที่ที่น้ำไหลออกมาจากพระวิหารก็คือพระวิญญาณ
ไหลออกมาจากตัวเรา ซึ่งในศัพท์ภาษาเดิมของคนยิวเขาใช้คำ
ว่า มาจากสะดือ นะครับ เป็นภาพเหมือนมาจาก ไหลมาจาก
เบลลีหรือจากท้องนั่นเองมีความเชื่อคนยิวเชื่อว่าพระวิญญาณ
อยู่ที่ท้อง ไม่ได้อยู่ที่หัวสมองเพราะว่าในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มี
คำว่าสมองในภาษาฮีบรู บอกว่าตอนพระคัมภีร์กำลังเป็นภาพ
ถึงถึงคำพยากรณ์ที่ว่าวันหนึ่งอะจะมีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมา
จากชีวิตของคริสเตียน ในพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าผู้ที่เชื่อทุก

คนก็จะมีพระวิญญาณไหลออกมา พระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่า
อาจจะไหลออกมา เดียวผมส่งให้คุณะครับ

ในพระธรรมยอห์น 4 บอกพระเยซูถามคนหญิงชาวซัมา
เรีย แล้วก็ถามว่า ถ้าท่านถามเรา ท่านจะได้ของขวัญจากพระ
เจ้าเห็นไหมเป็น Gift from God หมายความว่า พระวิญญาณนี่
คือของขวัญของเราจากพระเจ้า ผมจำได้ผมเคยเอาซื้ออุปกรณ์
บางอย่างที่มันซับซ้อนมาก ๆ เลย แล้วก็ไปไฮเทค อะไรอย่าง
แต่ผมให้คนที่เขาใช้ไม่เป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไรจาก
อุปกรณ์ที่ผมให้เขาเลยเอาไปเก็บไว้แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์
หมายความว่าพระเจ้า if you know the gift of god หมายความว่า
ว่าพระวิหาร พระเจ้าให้ของขวัญเราชิ้นหนึ่งคือพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

แต่ในความเป็นจริงในชีวิตปัจจุบันของคริสเตียนน้อยคน
มากที่จะเข้าใจว่าพระวิญญาณช่วยอะไรเราได้จริงๆในชีวิต เรา

ก็จะเหมือนกับว่าเรามีฟังก์ชันอยู่สิบอันแต่เราเรารู้จักวิธีการที่จะขอความช่วยเหลือจากจากพระวิญญูญาณแค่ 1 ใน 10 เราก็พลาดโอกาส เพราะว่าพระวิญญูญาณพระเจ้าบอกว่าเราจะส่งหรือผู้ช่วยมาช่วยกับเราจริงๆ

ผู้หญิงคนซั้มาเรียกบอกว่า ข้าพเจ้ามันลึกนะท่านจะให้ น้ำกับข้าพเจ้าได้ยังไง พระเยซูก็บอกน้ำจะทำให้หายกระหาย ผมจะพูดถึงสองมุม อันนี้คือพูดให้เล่าให้ฟังว่าจริงๆเป็นคำพยากรณ์แล้วพระวิญญูญาณมีความสำคัญมากในชีวิตคริสเตียน การฟังเสียงการที่เต็มร้อยด้วยพระวิญญูญาณบริสุทธิ์เป็นตัวที่ช่วยคริสเตียนที่จะมีชีวิตที่แตกต่างมากมาก ทำหลายสิ่งได้จริงๆจริงแต่ผมจะพูดสองมุมให้ฟังตอนนี้ที่น่าสนใจมาก

มุมแรกก็คือว่า ในพระธรรมเสคาริยา บทที่ผมจำไม่ได้แล้ว แต่ผมอ่านให้ฟัง ในวันนั้น คือผมจะพูดถึงฟังก์ชันบางอย่างของพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ที่ทำได้ **ในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเลม ครึ่งหนึ่งไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก ครึ่งหนึ่ง**

ไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก จะไหลเรื่อยไปทั้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว

น่าสนใจม๊ยะ อันนี้คือเป็นคำพูดถึงน้ำพุที่ไหลออกจากเยรูซาเลมคือไหลจากพระวิหาร หรือเป็นภาพเล็งพยากรณ์ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไหลออกจากพระวิหารหรือว่าคริสเตียนที่จะมีน้ำพุแห่งชีวิตพุ่งขึ้นมา

ตอนพูดถึงลักษณะอันนี้ก็คือว่าครึ่งหนึ่งไหลไปสู่ทะเลตะวันออก ครึ่งหนึ่งไหลไปสู่ทะเลตะวันตก

คิดว่าหมายความว่ายังไงบ้าง จริง ๆ ในภาษาอังกฤษจะบอกว่าจากเยรูซาเลมไปตะวันออกกับตะวันตกมันไปสองที่ ไปที่.. ผมจำไม่ได้นะตะวันออกตะวันตก เดี่ยว เดี่ยวไปดูอีกที

แต่เราอยากโกรธผมนะผมพูดผิด ตะวันออกมันจะมีอันนี้ไปยังทะเลตายซะ ก็คือว่าทะเลตายก็คือทะเลที่เป็นเดดซี ซึ่งโดยธรรมชาติน้ำมันจะไหลจากเยรูซาเลม ไปยัง dead sea อยู่แล้ว ก็คือว่าไปแบบ เป็นตามแรงโน้มถ่วง

ไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ว่าที่มันไหลไปอีกด้านหนึ่งอะ
ตะวันตกมันจะไปทางตะวันตกมันจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ซึ่งโดยธรรมชาติ น้ำธรรมดาจะไหลไปไม่ได้ เข้าใจมั๊ยครับ น้ำ
ปกติ มันจะไหลไปตามทิศทางปกติอยู่แล้ว แต่ว่า มันจะไปตาย
ที่เดดซีไป ตรงนั้น

แต่ว่าน้ำที่ไหลไปอีกด้านหนึ่ง โดยธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้
ก็คือว่าน้ำมันจะไม่ไหลไปทางนั้นว่าง่าย ๆ มันยากมากที่มันจะ
ทวนแรงโน้มถ่วงขึ้นไปฮะ แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าน้ำพุที่ไหล
ออกจากเยรูซาเลม หรือจากพระวิหารของพระเจ้าหรือตัวเรา ไม่
มีความจำกัดทางด้านกายภาพ พุด่ง่ายๆ คือฤทธิ์เดช หรือว่า
พระวิญญูณของพระเจ้า ไม่มีใครจำกัดพระวิญญูณบริสุทธิ์
ของพระเจ้าได้ สามารถไปได้ทุกที่ ทั้งทางที่ดูเหมือนเป็นไปได้
ทางธรรมชาติ และทางที่ตรงข้าม ที่เป็นเหมือนตะวันตกที่เป็น
เมดิเตอร์เรเนียน ที่เป็นทางที่มันไม่ธรรมชาติ

มันไม่มีทางไปได้ ไม่มีจำกัดได้ แล้ว อีกอันนึงบอกว่า จะไหลเรื่อยไปทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว เวลาฤดูหนาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยังงะฮะ มันหนาว มันไหลไม่ได้ มันแข็ง เข้าใจมั๊ย หรือว่า ร้อนที่มันเผาจนแม่น้ำมันแห้งไป พระคัมภีร์บอกว่า น้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกจากพระวิหาร ก็จะไม่แห้ง แล้วก็ไม่แข็ง

พูดง่าย ๆ คือ ฤทธิ์เดชหรือน้ำพุแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นในตัวเรา ที่มันออกมาจากชีวิตของคริสเตียนมันจะไม่มีอะไรหยุด ยิ่งฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

พระคัมภีร์ก็เลย ก็เลยพูดถึง ลักษณะอันนึงของพระวิญญาณคือพระวิญญาณทรงฤทธิ์ธำมรงค์ ไม่มีอะไรจำกัดได้ ทั้งข้อจำกัดฝ่ายกายภาพ หรือข้อจำกัดในต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นความร้อน ไม่ว่าจะ เป็นความหนาว ไม่ว่าจะ เป็นแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่สามารถจำกัดหรือว่าหยุดน้ำพุอันนี้ได้เลย

เหมือนพระคัมภีร์บอกว่า น้ำพุแห่งชีวิตไหลออกจากตัวข้า ทำให้คนตาบอดเห็นได้...เห็นไหม พระคัมภีร์บอกว่า ถ้าเรา

เป็นคริสเตียนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วมีพระวิญญาณสุด
ไหลออกจากตัวเรา

เราจะทำให้คนตาบอดเห็นได้ ไม่มีความจำกัดอะไรอยู่ใน
พระเจ้าเลย นี่เป็นเรื่องแรก อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือว่า

จริง ๆ ในธรรมเนียมยิวคำว่าน้ำแห่งชีวิต หรือลีฟวิ่งวอเตอร์
เขาไม่ได้ใช้สำหรับการกิน โดยธรรมเนียมยิวจะมีบ่ออันหนึ่งก่อน
ที่จะเข้าธรรมศาลาของคนยิวจะต้องชำระล้างตัวให้สะอาดก่อน
เข้าพระวิหารบ่อนี้เขาเรียกว่าบ่อ บ่อมิวะ(MIKVAH) บ่อจะเป็น
การชำระตัวก่อนเข้าพระวิหารแล้วเวลามันมีคนใช้เยอะๆ มัน
จะสกปรกมากเลยแล้ววิธีการที่จะทำให้มันสะอาด โดยธรรมเนียม
เขาจะใช้น้ำที่ต้องไหลมาจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้น เช่น
ฝนตก เช่น ไหลมาจากแม่น้ำต่อท่อจากแม่น้ำเข้ามาในแถว
ธรรมศาลา แล้วให้มันไหลตามธรรมชาติเข้ามาหรือ อะไรก็ได้ที่
ไม่ได้เป็นน้ำตาย ไม่ได้เป็นน้ำขัง ไม่ได้เป็นน้ำในแท็งก์อะฮะ
เค้าต้องทำ ขนาดคนยิวปัจจุบัน ไม่มีน้ำอย่างนั้น เค้าก็ยังใช้

วิธีการที่ให้น้ำไหลจากที่สูงผ่านท่อ แล้วก็เข้าไปในตรง เพื่อจะ
ทำให้มีน้ำที่มีชีวิตไหลเข้ามาเพื่อจะชำระ บ่อที่สกปรกให้สะอาด
และในความเป็นจริง เยรูซาเลมมันอยู่ท่ามกลางเค้าเรียก
ทะเลทราย น้ำมันน้อยมาก แล้วจริงๆ ถ้าคนเข้าใจธรรมเนียมนิย
ยิว เขาจะรู้เลยว่า ปกติ พวกรับบียิว เขาปล่อยน้ำแห่งชีวิตมา
จากแหล่งน้ำ เนื่องจากมันเป็ลืองหะ มันทำทุกวัน เขาก็เลย
ปล่อยมาแค่ 2 หยด จริงๆ ครับ มันไหลมาแค่พอหนึ่งหยด สอง
หยด เขาปิดเลยคือเขาขอ น้ำแห่งชีวิตแค่ 2 หยดอะ แล้วพอมา
แตะต้องกับน้ำที่สกปรก เขาถือว่าสะอาดทันทีมันมีความหมาย
ว่ายังงี้รู้ไหมหะ one touch ของพระเจ้า

การแตะของพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่ครั้งเดียว สามารถ
ชำระบางส่วนในชีวิตของท่านที่ติด ไม่สะอาด เช่น การเงินท่าน
เดือดร้อนอยู่ มีปัญหาติดหนี้ หรือ โรคภัยไข้เจ็บของท่าน เป็นมา
สิบห้าปีอะไรเงี้ย หรือว่าอะไรในชีวิตท่าน ที่ถือว่าไม่สะอาด ถือ
ว่าอยู่ในปัญหาอุปสรรคไม่ได้ต้องการน้ำเยอะ ๆ แล้วไม่ได้

หมายถึงการกินน้ำแล้วให้มันไม่กระหาย เพราะในธรรมเนียน
ยิวเดิม น้ำแห่งชีวิตใช้สำหรับการชำระ ชำระล้างให้สะอาด
ไม่ใช่การทำให้หายกระหาย ซึ่งหายกระหายก็ไม่ผิด

พระคัมภีร์ก็พูดพระเยซูก็บอกว่า ท่านจะไม่กระหายอีกเลย
เพราะว่าน้ำพุมันเป็นแหล่งน้ำอยู่ข้างในใจ มันก็เลยมีตลอด เข้า
ใจมั้ยะ แล้วหมายความว่าพระคัมภีร์ มุมแรกที่ผมพูดก็คือว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์

ไม่มีข้อจำกัดอะไรจำกัดพระองค์ได้เลย ทั้งหน้าร้อนและ
หน้าหนาว และ ถึงไหลไปทางที่มันเป็นไปไม่ได้เลย เช่น
ตะวันตกตะวันออก พระวิญญาณทำได้หมด ไม่ได้จำกัด อันที่
สองคือ ท่านไม่รู้เลยว่าพระวิญญาณจะแตะท่านในการ
นมัสการครั้งไหน ท่านไม่รู้เลยว่าท่านจะ พระวิญญาณจะแตะ
บางเรื่องในชีวิตของท่านบางแง่บางมุมในการมาคริสตจักรครั้ง
ไหน

ถ้าพระวิญญูณ เอน้ำแห่งชีวิต แต่ท่านแค่บางเรื่อง บางอย่างเรื่องนั้นท่านก็หลุดไปเลย จะสะอาดทันที เพราะในความเป็นจริง ต้องการแค่หยดถึงสองหยดเท่านั้น ก็จะสามารถสะอาดได้เลย อันนี้คือความหมายที่พระคัมภีร์ให้จริงๆ ตามอีกมุมหนึ่ง ที่ๆน่าจะเป็นประโยชน์ ก็เลยเป็นเรื่องของการ ที่เรา ๆ น้ำแห่งชีวิตจริง ๆ ก็เลยเวลานมัสการพระเจ้า ถ้าบางคน และอีกอันหนึ่งก็คือว่า น้ำพุในชีวิตของเรา หลายครั้ง

ทำไมคริสเตียนที่ไม่รู้จักไฟเพราะวิญญูณถึงไม่ ไม่มีน้ำพุแห่งชีวิตในบางเรื่องชีวิตถึง เหมือนกับโดน มันเหมือนกับจุดต้นเหมือนชีวิตผมก็มีปัญหาเยอะก่อนที่จะเป็นคริสเตียนที่เชื่อไฟ

อาจารย์หมอชอบเปรียบเทียบเรื่องของบ่อน้ำของอับราฮัมที่ถูกชาวฟิลิสเตียขุดเอาไว้ อับราฮัมมีบ่อน้ำแล้วก็อิสระกับ ไปเจอบ่อน้ำของอับราฮัมสมัยพ่อเขาทำไว้แต่ว่ามันถูกถมจนเต็มหมดเลย เพราะชาวฟิลิสเตียที่เป็นศัตรูเอาเอาหินมาอุดไว้หมดเลย แล้วพออิสระมาเจอ ก็ค่อย ๆ ขุดเอาหินที่อุด อุดตันเอาไว้

ออกไปแล้วก็มีน้ำพุแห่ง พุ่งขึ้นมา ที่ ๆ เค้าจะเอาน้ำแห่งชีวิตไป
ใช้ได้ นะว่าหลายครั้งที่เราเป็นนมัสการในพระวิญญูณแล้ว
อิสระแปลว่าหัวเราะ เพราะนางซาราหัวเราะเวลาที่ พง
สวรรค์มาบอกอับราฮัมว่า ลูก ก็เลยหัวเราะ ก็เลยตั้งชื่อลูกว่า
อิสอัค อาจารย์หมอก็เลยอธิบายว่าการหัวเราะในพระวิญญูณ
หลายครั้ง พระเจ้ากำลังเอา บ่อน้ำหินที่อุดตัน ชาวฟิลิสเซียทำ
ให้อุดตัน ดึงออกมาให้มันหลุดออกไปแล้วพอน้ำผู้เห็นชีวิตบาง
เรื่องมันไหลขึ้นมา น้ำแห่งชีวิตมันก็เป็นทั้งช่วยเหลือตัวเรา แล้วก็
พอไหลไปโดนคนอื่น หรือว่าการเจ็บของเราในชีวิตไปโดนคน
อื่น มันก็เลยมีการปลดปล่อยบางเรื่องในชีวิตของเค้าเกิดขึ้นอัน
นี้ก็เลยเป็นมุมมองแบบนี้

จบแล้ว